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BÁO CÁO 

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 

  

 Thực hiện báo cáo số 08/BC-UBMTTQVN-BTT, ngày 06/07/2023 của 

Ban thường trực UBMTTQVN xã Tịnh Châu về việc tổng hợp ý kiến, kiến 

nghị của cử tri qua đợt gặp gỡ, tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thứ 7, 
HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; UBND xã Tịnh Châu xem xét và 

trả lời ý kiến, kiến nghị như sau: 

1. Về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản:  

1.1. Đề nghị UBND xã có phương án hỗ trợ xi măng để làm tuyến 

đường từ nhà Ông Nguyễn của –Nguyễn Đốc (Cử tri Phú Bình). 

Trả lời: Nội dung này đã được UBND xã đưa vào nguồn vốn hỗ trợ xi 

măng và được UBND tỉnh Quảng Ngãi Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 

10/4/2023 về việc phên duyệt khối lượng xi măng và dự toán mua sắm tập trung 

xi măng để hỗ trợ cho các xã để xây dựng đường giao thông nông thôn năm 

2023, thực hiện đề án hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn- 

miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 và đã được đầu tư 

BTXM vào quý III/2023. 

1.2. Đề nghị UBND xã có phương án hỗ trợ xi măng để làm tuyến 

đường từ nhà Ông Nguyễn Cư –Nguyễn Duy (Cử tri Phú Bình). 

Trả lời: Sau khi kiểm tra thì tuyến đường từ nhà bà Nguyễn Thị Tư đến 

nhà ông Nguyễn Duy không có trong danh mục đăng ký hỗ trợ xi măng giai 

đoạn 2021-2026, Do đó, UBND xã đã chỉ đạo trưởng thôn Phú Bình hướng dẫn 

các hộ dân hưởng lợi từ tuyến đường nêu trên có đơn đăng ký gửi cho thôn tổng 

hợp và báo cáo cho UBND xã, đến nay đã được đăng ký bổ sung vào danh mục 

hỗ trợ xi măng giai đoạn 2021-2026. 

1.3. Tuyến mương Phó Non đã được Nhà nước đầu tư để nhân dân 

trong vùng sản xuất hưởng lợi. Tuy nhiên, từ lúc đưa vào sử dụng đến nay, 

tuyến mương này chưa phát huy hiệu quả, thường hay gây ngập úng bởi 

đường tiêu không có. Đề Nghị UBND xã có phương án xử lý để người dân 

trong vùng được hưởng lợi. (cử tri Xóm Phú Bình). 

Trả lời: Tuyến mương B8-15 đi đồng Phó Non thuộc công trình: Kiên cố 

hoá các tuyến kênh mương trên địa bàn xã Tịnh Ấn Tây, Tịnh Khê, Tịnh Châu, 

Tịnh Thiện và Tịnh Hoà do Ban quản lý dự án làm chủ đầu tư. Tuyến kênh 

mương B8-15 đi đồng Phó Non đến nay đơn vị đã thi công hoàn thành và đã 

được nghiệm thu đưa vào sử dụng; việc cử tri phản ánh thành mương cao gây 

khó khăn trong quá trình di chuyển máy làm đất và gặt đập liên hợp, nội dung 



này đã được Ban quản lý án ĐTXD và PTQĐ thành phố Quảng Ngãi trả lời tại 

báo cáo số 246/BC-BQL ngày 21/7/2022.  

Việc thành mương cao gây ngập úng: Nội dung này, UBND xã đã cùng 

với trưởng thôn đi kiểm tra thực tế tại hiện trường, qua kiểm tra thì tại thửa đất 

của ông Đặng Thanh Phước đang canh tác, trong quá trình thi công tuyến 

mương đơn vị thi công chừa khe lấy nước quá nhỏ, cho nên khi có mưa lớn 

lượng nước thoát không kịp gây ngập úng cục bộ. Tại buổi kiểm tra, UBND xã, 

trưởng thôn đã làm việc với ông Đặng Thanh Phước, ông Phước đã thống nhất 

sẽ tự cắt bỏ một phần bê tông của thành mương để tạo khe lấy, thoát nước lớn 

hơn nhằm đảm bảo việc tiêu nước khi có mưa lớn, qua kiểm tra thì đến nay ông 

Đặng Thanh Phước đã thực hiện việc đục bỏ một phần bê tông và lắp ống để lấy, 

thoát nước nhưng quá nhỏ không đảm bảo. Thời gian đến UBND xã sẽ tiếp tục 

làm việc với ông Phước phá bỏ một phần bê tông để tạo khe lấy, thoát nước lớn 

hơn nhằm đảm bảo việc tiêu nước. 

1.3. Nhà văn hóa thôn Phú Bình và điểm sinh hoạt văn hóa xóm Phú 

Mỹ được nhà nước đầu tư xây dựng đã lâu. Đến nay, một số hạng mục đã 

xuống cấp, hư hòng. Đề nghị UBND xã có hướng sửa chữa, đầu tư trang 

thiết bị để phục vụ cho nhân dân tham gia sinh hoạt. (Cử tri Phú Bình) 

Trả lời: Ngày 16/12/2021 UBND thành phố Quảng Ngãi đã ban hành 

Quyết định số 10006/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ chương đầu tư, nâng cấp 

sửa chữa các nhà văn hoá thôn trên địa bàn xã Tịnh Châu, Do đó khi nào UBND 

thành phố Quảng Ngãi phân bổ, bố trí kinh phí thì UBND xã sẻ triển khai sửa 

chữa, nâng cấp theo quy định. 

1.4.Đề nghị UBND xã thông báo cho đơn vị thi công các công trình trên 

địa bàn xã tạo điều kiện tốt nhất khi có đoàn giám sát, thành viên đoàn giám 

sát của Ban TTND &Ban GSĐTCĐ thực hiện nhiệm vụ theo quy định của 

pháp luật; đề nghị kiểm tra kết cấu thép công trình SVĐ đã có sử dụng sắt cũ, 

sắt rỉ để thi công không? 

Trả lời: Sau khi tiếp nhận nội dung phản ánh của ông Đỗ Minh, thành 

viên Ban giám sát đầu tư cộng đồng xã. UBND tiến hành xác minh làm việc với 

Ban thanh tra nhân dân và đại diện công ty TNHHTM dịch vụ Hưng Thịnh vào 

ngày 23/10/2023. 

+Về nội dung không tạo điều kiện cho đoàn giám sát, thành viên đoàn 

giám sát của ban TTND & Ban GSĐTCĐ thực hiện nhiệm vụ: Đại diện đơn vị 

thi công ông Phạm Phương Tùng, ghi nhận những khuyết điểm của công ty và 

hứa sẽ khắc phục và mong nhân dân Tịnh Châu thông cảm. 

+Về nội dung đề nghị kiểm tra kết cấu thép công trình SVĐ đã có sử dụng 

sắt cũ, sắt rỉ để thi công. Đại diện đơn vị giám sát báo cáo công trình thực hiện 

theo đúng thiết kế, bản vẽ, chất lượng công trình được đảm bảo không sử dụng 

sắt cũ để xây dựng. Nhưng trong quá trình thi công một số hộ dân nhặt ve chai 

đập các trụ bê tông công trình cũ để lấy sắt phế liệu, chưa kịp thời dọn dẹp nên 

gây hiểu nhầm cho đơn vị thi công. 



UBND xã ghi nhận ý kiến phản ánh của bà con nhân dân, sẽ chấn chỉnh 

rút kinh nghiệm không để xảy ra tình trạng tương tự trong các công trình khác 

do UBND xã làm chủ đầu tư. 

1.5. Hiện nay tuyến đường BTXM nội đồng Nguyễn Hồng Một – Bãi 

Hảo hư hỏng nặng do các xe chở vật liệu làm mương, đường gây ra. Đề 

nghị UBND xã có hướng khắc phục để người dân thuận tiện đi sản xuất. (cử 

tri Mỹ Lệ). 

Trả lời: Tuyến đường BTXM nội đồng Nguyễn Hồng Một – Bãi Hảo 

được đầu tư xây dựng vào năm 2016, Qua kiểm tra thì hiện nay tuyến đường này 

đã xuống cấp, hư hỏng một số điểm gây khó khăn trong quá trình đi lại của bà 

con nhân dân. UBND xã sẽ đưa vào kế hoạch duy tu bảo dưỡng trong thời gian 

đến để đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân. 

2. Về lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường:  

2.1. Đề nghị UBND xã cắm mốc, có quyết định khu vực nghĩa địa rõ 

ràng để khi có người qua đời người dân biết để mai táng. (Cử tri Mỹ Lệ) 

Trả lời: Nội dung này UBND xã đã chỉ đạo công chức chuyên môn kiểm 

tra hồ sơ lưu tại cơ quan, thì khu vực nhân dân phản ánh là đất quy hoạch nghĩa 

địa được cân đối theo Nghị định 64/NĐ-CP. Ngày 17 tháng 8 năm 2022 UBND 

xã đã tổ chức mời các hộ trồng cây keo lai, bạch đàn trên đất nghĩa địa và nhân 

dân xóm Lệ Thủy thôn Mỹ Lệ để lấy ý kiến, tại hội nghị đa số nhân dân thống 

nhất tiếp tục sử dụng khu vực từ núi Hố rắn đến núi Hố Ao làm nghĩa địa để mai 

táng người qua đời. Đồng thời, UBND xã đề nghị các hộ dân trồng cây trên đất 

nghĩa địa có trách nhiệm sau khi thu hoạch cây bàn giao lai mặt bằng cho nhà 

nước quản lý và UBND xã cũng giao cho Ban thôn Mỹ Lệ phối hợp với chi hội 

người cao tuổi có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn gia đình có người thân qua 

đời an táng đúng quy cách để đảm bảo môi trường và tiết kiệm đất. Tuy nhiên, 

qua theo dõi và phản ánh của nhân dân thì những hộ dân trồng cây trên đất nghĩa 

địa vẫn còn gây khó khăn, cản trở đối với gia đình có người qua đời khi mai 

táng. Do đó, UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo công chức chuyên môn tham mưu mời 

các hộ dân sử đất nghĩa địa để trồng cây và gây khó khăn, cản trở khi an táng 

người qua đời để làm việc. 

2.2. Việc phân chia, tách thửa đất của gia đình đã xong nhưng đến nay 

người dân vẫn chưa nhận được sổ đỏ. Đề nghị UBND xã xem xét, giải quyết 

(Cử tri thôn Phú Bình). 

Trả lời: Việc phân chia tách thửa của gia đình bà (Phan Thị Hường, đội 2 

thôn Phú Bình) được văn phòng đăng ký đất đai chi thành phố làm thủ tục hoàn 

thành hồ sơ tách thửa và cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ bà đã xong và sổ 

đỏ của bà được ông Nguyễn Ngọc Thanh, đội 3 thôn Phú Bình tạm giữ. UBND 

xã đã mời ông Nguyễn Ngọc Thanh yêu cầu giao nộp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất của gia đình bà quản lý, sử dụng. Nhưng ông Nguyễn Ngọc Thanh cho 

rằng khi thỏa thuận gia đình phân chia tài sản, tách thửa đất số tiền phí, lệ phí và 

các khoản thuế khác bà phải tự chi trả, nhưng làm xong giấy chứng nhận, yêu 



cầu bà đưa tiền lấy sổ đỏ thì bà không đưa nên ông chưa đưa giấy chứng nhận 

cho bà. UBND xã yêu cầu bà Phan Thị Hường, liên hệ với ông Nguyễn Ngọc 

Thanh để nhận lại giấy chứng nhận QSDĐ, nếu ông Nguyễn Ngọc Thanh không 

giao cho bà thì bà có quyền viết đơn khiếu nại đến cấp có thẩm quyền xem xét 

giải quyết. 

2.3.Đề nghị UBND xã kiểm tra, xem xét đề nghị cấp trên cấp 

GCNQSDĐ tại đồng láng, Lệ Thủy, hiện để đất UBND xã quản lý. (Cử tri Mỹ 

Lệ) 

Trả lời: Nội dung này UBND xã giao cho bộ phận chuyên môn Địa chính 

–Xây dựng rà soát lại sổ lưu trữ mục kê và bản đồ địa chính các thời kỳ. Nếu 

không thuộc diện đất do nhà nước quản lý thì đề nghị cấp sổ đỏ cho bà con nhân 

dân 

2.4.Đề Nghị UBND xã kiến nghị với thành phố, tỉnh đề nghị công ty 

Phú Trường trả lại đất cho nhân dân vì đã hết hạn khai thác. (Cử tri Mỹ Lệ) 

Trả lời: Công ty Phú Trường được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp phép khai 

thác khoáng sản số 14/GP-UBND ngày 24/02/2017 và Quyết định số 537/QĐ-

UBND ngày 09/7/2019. Đồng thời, ngày 05/4/2022 công ty Phú Trường được 

UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản (gia hạn), tại giấy phép số 14/GP-

UBND, có thời hạn đến ngày 10/3/2024. Do đó, sau khi giấy phép hết hạn 

UBND xã sẽ có văn bản kiến nghị UBND thành phố, tỉnh chỉ đạo công ty Phú 

Trường trả lại mặt bằng để UBND xã có kế hoạch giao đất cho nhân dân quản lý 

và sản xuất. 

2.5. Hiện nay, một số hộ dân ở đội 1, Phú bình sử dụng đất sai mục 

đích. Đề nghị UBND xã có biện pháp xử lí, trả lời cho cử tri. 

Trả lời: Nội dung này đã được UBND xã trả lời tại báo cáo số 134/BC-

UBND, ngày 19/6/2023 của UBND xã Tịnh Châu. UBND xã đã nhiều lần mời 

ông Trịnh Công Hơn làm việc nhưng ông không chấp hành. Thời gian đến 

UBND xã tiếp tục chỉ đạo bộ phận công chức chuyên môn mời ông Trịnh Công 

Hơn đến làm việc và báo cáo cho cử tri được biết.  

3. Về lĩnh vực trật tự đô thị: 

3.1. Đề nghị UBND xã kiến nghị với điện lực Sơn Tịnh hoặc HTXNN 

Tịnh Châu sửa lại đường dây điện cung cấp điện cho trạm bơm Hố Hưởng – 

Lệ Thủy vì hiện nay đường dây này xà xuống thấp gây mất an toàn cho người 

dân(Cử tri Mỹ Lệ). 

Trả lời: Nội dung này UBND xã đã làm việc với HTXDVNN Tịnh Châu, 

yêu cầu HTXDVNN Tịnh Châu có phương án xử lý. Đến nay HTX đã khắc 

phục xong nội dung phản ánh, kiến nghị của bà con nhân dân. 

3.2. Tại ngã tư An Định có 02 quán tạp hóa người dân tụ tập mua bán 

để xe máy lấn chiếm lòng, lề đường và cây cối che khuất tầm nhìn gây nguy 

hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị UBND xã quan tâm. 



Trả lời: Nội dung này đã được UBND xã trả lời tại báo cáo số 134/BC-

UBND, ngày 19/6/2023 của UBND xã Tịnh Châu. Ngày 02/11/2023 UBND xã 

mời Ban thôn Mỹ Lệ để làm việc liên quan để có hướng xử lý. Ban thôn Mỹ Lệ 

thống nhất tạm thời cho 02 hộ dân buôn bán, kinh doanh tạp hóa tại ngã tư Mỹ 

Lệ tiếp tục buôn bán kinh doanh. Đề nghị UBND xã mời 02 hộ dân đến làm việc 

và cho ký cam kết đảm bảo trật tự ATTG và tự nguyện tháo dỡ khi nhà nước thu 

hồi. 

Thời gian đến UBND xã tiếp tục mời 02 hộ dân có quán tạp hóa tại ngã tư 

An Định, thôn Mỹ Lệ đến làm việc, có hướng xử lý và báo cáo cho cử tri thôn 

Mỹ Lệ trong thời gian sớm nhất. 

4.Về cơ chế chính sách: 

4.1.Đề nghị HTXNN Tịnh Châu họp dân để công khai việc chi phí tiền 

điện và hợp đồng dịch vụ, phục vụ nước tưới cho nhân dân được rõ.  

Trả lời: HTXNN Tịnh Châu hoạt động theo Luật HTX năm 2012, mọi 

hoạt động kinh doanh của HTXNN Tịnh Châu được thực hiện theo Nghị quyết 

của HTX được các thành viên HTX thống nhất thông qua Đại hội. Việc HTXNN 

Tịnh Châu hàng năm không công khai việc chi phí tiền điện và hợp đồng dịch 

vụ, phục vụ nước tưới cho nhân dân thì tại đại hội thường niên HTX các cổ đông 

yêu cầu HTXNN Tịnh Châu công khai, giải trình làm rõ việc kinh doanh của 

HTXNN Tịnh Châu cho bà con nhân dân. 

5.Về lĩnh vực nội chính: 

Việc điều chỉnh thông tin trong giấy khai sinh cho trẻ đến nay đã 4 năm 

nhưng vẫn chưa làm xong. Đề nghị UBND xã quan tâm, giải quyết  (hộ bà 

Ngô Thị Bé, đội 5) cử tri Phú Bình. 

Trả lời: Qua kiểm tra hồ sơ tại bộ phần một cửa thì trường hợp này đã 

được Bộ công an cấp mã số định danh cá nhân và UBND xã đã hoàn thành việc 

đăng ký giấy khai sinh cho công dân theo đúng quy định. 

Trên đây là báo cáo của UBND xã Tịnh Châu về việc trả lời ý kiến, kiến 

nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc, gặp gỡ cử tri trước, sau kỳ họp lần thứ bảy, 

HĐND xã khóa XIII. 

Nơi nhận: 
- TT đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND xã; 

- UBMTTQVN và các Hội đoàn thể xã; 

- Đại biểu HĐND xã khóa XIII; 

- Lưu VP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Ngọc Lâm 
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